



กฎบัตรด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ IMERYS

ที่ IMERYS เรายึดมั่นในสุขภาพและความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลัก

เราห่วงใยพนักงาน ผู้รับเหมาและแขกผู้มาเยี่ยมชมของเรา และไม่ยอมรับที่จะให้มีใครสักคนได้รับบาดเจ็บในระหว่างที่ทำงานหรือเยี่ยมชมในไซต์ของเรา ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภัย และต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างจริงจัง ผู้จัดการและหัวหน้างานต้องเดินตรวจ แนะนำ และเป็นตัวอย่างในการเป็นผู้นำ

เราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า**การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง**ทางด้านวัฒนธรรมและระบบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรา เราสามารถทำให้สถานที่ของเราเป็น**สถานที่ทำงานที่ปราศจากการบาดเจ็บ** สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือการป้องกันอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดทุพพลภาพ และการสูญเสียชีวิต

- **ความมุ่งมั่นของพนักงานนั้นยิ่งมากเกินกว่าเพียงแต่การปฏิบัติตามกฎและขั้นตอน** ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบส่วนบุคคลในการระบุและรายงานอันตรายที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการแก้ไขจะถูกนำมาใช้ก่อนที่จะเกิดการบาดเจ็บ พนักงานต้องมีความคิดในการพัฒนา ปรับปรุงความปลอดภัย และแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพวกเขา
- **หัวหน้างานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดในการปรับปรุงได้ถูกนำไปปฏิบัติตาม และจะต้องทำการฝึกสอนทีมของพวกเขาเพื่อการพัฒนาความสามารถ** หัวหน้างานจะต้องไม่ยินยอมหากมีการละเมิดกฎพิทักษ์ชีวิต 7 เรื่องที่เป็นเรื่องร้ายแรง หัวหน้างานต้องมองหาโอกาสในการลดความเสี่ยงอย่างไม่ลดละและไม่อนุญาตหากมีการผลิตโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
- **ผู้จัดการโรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่นั้นๆ** พวกเขาต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ วิธีและแนวทางได้ถูกจัดทำเป็นขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศและมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายในการทำงานทั้งหมด ผู้จัดการโรงงานจะจัดให้มีการฝึกอบรมที่เพียงพอตามมาตรฐานของ IMERYS ในเรื่อง TAKE 5 และกฎพิทักษ์ชีวิต 7 มาตรฐาน (Serious 7) ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา ผู้จัดการโรงงานใช้เวลาเข้าพื้นที่การปฏิบัติงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และผลักดันทำให้เกิดการ**ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง**กับพนักงาน
- **ผู้บริหารจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการตัดสินใจทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและความปลอดภัย** พวกเขาต้องปฏิบัติตัวเป็น**ตัวอย่าง** มีการทวนสอบการดำเนินงานระบบ IMERYS ด้วยการปรึกษาหารือร่วมกับพนักงานเป็นประจำในระหว่างการตรวจเยี่ยม และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยถือเป็น**เงื่อนไขสำหรับการจ้างงาน**ที่ IMERYS เราตระหนักดีว่าการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงรุกด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องผ่าน**การมีส่วนร่วมโดยพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมทั้งหมดในสถานที่ทำงานของเรา**

Alessandro Dazza
Chief Executive Officer
February 17th 2020

